

**CÔNG TY TNHH DV
THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – QIS**
Tel: 0254-3857325 Fax: 0254-3833518

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 19-039/CV-QIS

Vũng Tàu ngày 02 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: **Ban giám hiệu - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3896 8641

V/v: *Thông báo tuyển dụng*

Kính thưa Quý Trường,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S trân trọng gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và thành đạt đến Quý Trường và các Quý thầy cô.

Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S là một công ty Việt Nam chuyên ngành thiết kế, khảo sát công nghiệp, cung cấp nhân sự cho quản lý chất lượng dự án, thử không phá hủy, và xử lý nhiệt. QIS được điều hành bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Các kỹ sư, chuyên viên, giám sát viên, kỹ thuật viên đã được phân cấp và cấp chứng chỉ theo các tiêu chuẩn quốc tế như PCN của Liên Minh Châu Âu, CSWIP của Vương quốc Anh, ASNT và ASNT-SNT-TC-1A của Hoa kỳ. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã tham gia thực hiện nhiều công việc cho nhiều dự án cả trong và ngoài nước. Các nhân viên trong công ty được làm việc trong môi trường dầu khí, xây dựng, công nghiệp hóa chất và tiếp xúc với rất nhiều chuyên gia nước ngoài từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo mức lương cạnh tranh cùng các chế độ phúc lợi liên quan, Công ty chúng tôi thực sự là môi trường đào tạo và trưởng thành của các bạn sinh viên. Được biết Quý Trường là nơi đào tạo chính quy sinh viên chất lượng cao, đạo đức tốt các chuyên ngành. Vì vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S kính mong Quý Trường và Lãnh đạo các khoa hỗ trợ, phổ biến thông tin tuyển dụng của công ty chúng tôi tới các bạn sinh viên được biết theo như thông báo đính kèm.

Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S xin cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý thầy cô cùng Ban giám hiệu và Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo các Phòng ban liên quan.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Lưu Thanh Tuấn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

	Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S
Giới thiệu chung	<p>Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S là một công ty Việt Nam chuyên ngành thiết kế, khảo sát công nghiệp, cung cấp nhân sự cho quản lý chất lượng dự án, thử không phá hủy, và xử lý nhiệt. QIS được điều hành bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Các kỹ sư, chuyên viên, giám sát viên, kỹ thuật viên đã được phân cấp và cấp chứng chỉ theo các tiêu chuẩn quốc tế như PCN của Liên Minh Châu Âu, CSWIP của Vương quốc Anh, ASNT và ASNT-SNT-TC-1A của Hoa kỳ. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã tham gia thực hiện nhiều công việc cho nhiều dự án cả trong và ngoài nước. Các nhân viên trong công ty được làm việc trong môi trường dầu khí, xây dựng, công nghiệp hóa chất và tiếp xúc với rất nhiều chuyên gia nước ngoài từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.</p> <p>Với mục tiêu mở rộng kinh doanh và tăng trưởng, chúng tôi đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên giám sát, kỹ sư thiết kế, kỹ sư hàn <p>Nội dung công việc: Tham gia vào các lĩnh vực hoạt động hiện tại của Phòng Kỹ thuật khảo sát và thiết kế, bao gồm nhưng không hạn chế trong các mảng công việc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế các bồn bể đường ống và các cụm thiết bị - Giám sát và thực hiện các công việc kiểm tra cơ khí, hàn. - Thực hiện các phương pháp kiểm tra không phá hủy tại hiện trường, làm báo cáo và tổng kết nghiệm thu. - Tham gia thực hiện các công việc khảo sát, kiểm định NDT cho các công trình ngoài khơi, cho bồn bể, đường ống, kết cấu. <p>Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác khi có yêu cầu</p>
Nơi làm việc	Thành phố Vũng Tàu và các công trường ở các tỉnh, thành phố khác như: Tp, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Thời gian làm việc	Toàn thời gian
Chế độ và quyền lợi	<ul style="list-style-type: none"> - Lương thỏa thuận - Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn theo đúng quy định của nhà nước và nhiều phụ cấp khác.
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học chính quy: Loại giỏi, khá thuộc các ngành kỹ thuật, công nghệ. - Vi tính: Sử dụng thành thạo các Chương trình Word, Excel, Autocad v.v... trong công tác văn phòng. - Trình độ Anh văn: Trình độ IELTS 500 trở lên . - Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm.
Yêu cầu khác	<ul style="list-style-type: none"> - Nam giới, tuổi từ 23 đến 35. - Có sức khỏe tốt. - Chăm chỉ, có tính kỷ luật, có tinh thần học hỏi. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác lâu năm về NDT.
Hồ sơ ứng tuyển	<p>1) Hồ sơ hợp lệ để xét tuyển BẮT BUỘC phải có (nên scan bản gốc và gửi hồ sơ theo file điện tử):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sơ Yếu Lý Lịch (CV) - Bằng tốt nghiệp - Bảng điểm tốt nghiệp <p>2) Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ phải nộp thêm bản chính hoặc bản</p>

	<p>sao có công chứng những giấy tờ đã nộp ở vòng xét tuyển và:</p> <p>Các loại văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (Tiếng Anh, tin học, và các loại chứng chỉ khác nếu có).</p> <ul style="list-style-type: none">- Giấy khai sinh/ CMND/ Hộ chiếu và Hộ khẩu.- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).- Đơn xin việc, có cam kết làm việc lâu dài và chịu sự điều động, phân công công tác của Công ty nếu được tiếp nhận.
Thông tin liên hệ	<p>Công ty TNHH Dịch vụ Thử Không Phá Hủy Q.I.S Địa chỉ: 02 Lô L, đò 2, Bình Giã, Phường 10, Vũng Tàu. Email: ndt@qis.com.vn Tel: 0254 3857325</p>